

เต็มแล้ว1.19แสนสิทธิ คนละครึ่งเฟส3รับเพิ่ม1.5พัน

คลังไอเอ็มจี คนละครึ่งเฟส 3 เพิ่ม 1,500 บาท วันแรกเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก
กว่า 1.19 แสนสิทธิที่เหลือ เต็มแล้วตั้งแต่ 9 โมงเช้า ใช้สิทธิถึงสิ้นปี'64
โฆษกรัฐบาล เผยทยอยฯ ปลื้มประชาชนตอบรับดี คลังเตรียมพิจารณา เฟส 4
ต้นปี'65 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ▶ ต่อ : คนละครึ่ง - หน้า 2

คนละครึ่ง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายพรชัย ชูระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน นี้ เป็นวันแรก กระทรวงการคลังได้โอนเงินเพิ่ม ให้โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 รอบที่ 3 จำนวน 1,500 บาทต่อคน รวมกับวงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบที่ 1 และรอบที่ 2 โดยอัตโนมัติ รวมวงเงินทั้งสิ้น 4,500 บาทต่อคน

“สำหรับสิทธิคงเหลือกว่า 1.19 แสนสิทธิ กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ ผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนเพิ่มจำนวนสิทธิดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่ก่อนเวลา 09.00 น. โดยผู้ลงทะเบียนใหม่ ได้จะรับโอนเงิน 4,500 บาทต่อคนเช่นเดียวกัน และ

สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564” นายพรชัย กล่าว

สำหรับความคืบหน้าข้อมูลการใช้จ่ายล่าสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จำนวน 25.63 ล้านราย ยอดการใช้จ่ายสะสม 119,192.2 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 60,600.7 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 58,591.5 ล้านบาท ส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ดูแลเวอร์รี่แพลตฟอร์ม ประมาณ 1,000 ล้านบาท

ด้าน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับโครงการคนละครึ่ง ถือว่าเป็นโครงการที่ครองใจประชาชนมากที่สุด เพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ได้ช่วยกระตุ้นประคองการบริโภค ทำให้ประชาชนมีการวางแผนการใช้จ่ายดีขึ้น ได้รับการตอบรับที่ดี พิสูจน์ได้ว่า ประชาชนมีการนำเงินออกมาใช้จ่าย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชน ร้านค้า ได้ประโยชน์ร่วมกันหมด แสดงถึงความสำเร็จของมาตรการที่ พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พยายามดำเนินการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

นายธนกร กล่าวต่อว่า ในขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และความเหมาะสมของโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ในช่วงต้นปี 2565 ซึ่งต้องดูสถานการณ์อีกที โดย พล.อ.ประยุทธ์ มีนโยบายแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว กู้ชุนานไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแน่นอน

เปิดปท.วันแรกบินเข้า91ไฟล์ต

ต่างชาติเที่ยวไทย
กทม.ยันคุม‘ดริงก์’
แนะเหลือให้เททิ้ง
14วันลุ้นเกิน3ทุ่ม
‘คนละครึ่ง’เก็บตก
แค่2ชม.1.2แสนคน
‘คักดีস্যาม’เผยนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติเข้าไทยวันแรก 6,613 คน
(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

เปิด ปท.

‘บิกตู’เผยเที่ยวบินเข้าไทยคึกคัก

เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน ตามเวลาประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ก่อนลงจากเครื่องบินที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติภารกิจในการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 โดยกล่าวว่า แสดงความยินดีกับบรรยากาศการเปิดประเทศวันแรก ชอบคุณทุกภาคส่วนที่มีความพร้อมที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศ

“รับทราบจากการรายงานข่าวมาว่าการเปิดประเทศไทยในวันนี้เริ่มต้นไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเที่ยวบินต่างๆ ก็เข้ามายังประเทศไทย กว่า 60 เที่ยวบิน และได้รับรายงานว่าทุกส่วนงานมีความพร้อมได้รับการชื่นชมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังมีความบกพร่องอยู่ที่ขอให้ดำเนินการให้ดีที่สุด เพื่อที่จะแก้ปัญหาและเดินทางประเทศของเราต่อไปให้ได้โดยเร็วที่สุด ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกภาคส่วน และผมก็จะ

ทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดที่นี่ ที่เมืองกลาสโกว์” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ต่างชาติบินเข้าไทย6.6พันคน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ว่า จากการตรวจเช็คปริมาณการจราจรทางอากาศที่ ทสภ. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน มีสายการบินแจ้งทำการบินประมาณ 260 เที่ยวบิน ในจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 91 เที่ยวบิน ขณะที่มีผู้โดยสารเดินทางมา ทสภ. มี 20,083 คน เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 6,613 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีเที่ยวบินที่ติดเชื้อโควิด-19 แม้แต่รายเดียว ส่วนปริมาณการจราจรทางอากาศตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ ของ ทสภ. คาดว่าจะมีเที่ยวบินประมาณ 12,133 เที่ยวบิน ในจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 6,501 เที่ยวบิน ส่วนจำนวนผู้โดยสารคาดว่าจะมี 725,000 คนในจำนวนนี้เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 270,000 คน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สำหรับการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นวันแรก พอใจกับมาตรการและขั้นตอนการคัดกรองในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีความเข้มข้น ซึ่งได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อลดความกังวลในเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อฯ ตามที่ประชาชนเกิดความกังวล ซึ่งจากการประเมินแล้ว มาตรการที่ดำเนินการอยู่ ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการเปลี่ยนระบบการคัดกรองผู้โดยสารเข้าประเทศจากระบบการขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ซีไออี) มาเป็นระบบไทยแลนด์พาส มีความแตกต่างกันเพียง 45 วินาทีเท่านั้น

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ในช่วงแรกที่มีการเปลี่ยนผ่านระบบ มีติดขัดบ้างเล็กน้อย จึงขอเวลา 7 วันในการสรุปข้อมูลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ระบบที่ดำเนินการอยู่มีความลงตัวมากที่สุด ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าระบบไทยแลนด์พาส จะป้องกันความเสี่ยงได้น้อยกว่าระบบซีไออี เรื่องดังกล่าว ไม่เป็นปัญหา เนื่องจากใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการคัดกรองผู้โดยสาร สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในครั้งนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และจะนำข้อ

บกพร่องกลับมาปรับใช้เพื่อให้การเปิดประเทศนักท่องเที่ยวต่างชาติในครั้งนี้มีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนคนไทยมากที่สุด

“สำหรับการเปิดประเทศวันแรกนั้น หากคะแนนเต็ม 10 ผมให้มากกว่า 10 คะแนน

เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจปฏิบัติงาน และทำอย่างเต็มที่ โดยจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน ทสภ. ส่วนใหญ่อยากไปทะเล ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานเปิดประเทศในสนามบินทั่วประเทศนั้น ได้รับรายงานว่าเรียบร้อยดี โดยท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ทั้ง 29 แห่ง ก็ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับท่าอากาศยานของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. อีกด้วย” นายศักดิ์สยามกล่าว

ททท.ตั้งเป้าหมายมาไทย1ล้านคน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หลังจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะผ่านจุดต่ำสุดแล้ว คาดหวังว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะทยอยเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) รวมทั้งมีระยะเวลาในการตัดสินใจประมาณ 4-6 สัปดาห์ ซึ่งการประกาศเปิดประเทศครั้งนี้เป็นการประกาศการกลับมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จึงได้สั่งการให้ ททท. สำนักงานต่างประเทศ ให้ข้อมูลการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะเร่งรัดการทำตลาดกับตัวแทนขายออนไลน์ (โอทีเอ) สายการบิน บริษัทนำเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย และกลับไปได้แบบไม่ต้องกักตัว โดยตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน

“นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาจะต้องเป็นผู้มาจากประเทศเสี่ยงต่ำ 63 ประเทศ และได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว โดยสามารถเที่ยวได้แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่ท่องเที่ยว แต่จะต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผ่านวิธี

RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง รวมถึงเมื่อเข้ามาวันแรกจะต้องตรวจหาเชื้อผ่านวิธีเดียวกันที่ประเทศไทย ซึ่งจะต้องรอผลตรวจหาเชื้อออกมาในห้องพักโรงแรมก่อน ทำให้ต้องจองห้องพักอย่างน้อย 1 คืนในจุดหมายปลายทางแรก และเมื่อผลตรวจหาเชื้อออกมาเป็นลบแล้ว จึงจะสามารถออกเที่ยวได้ทั่วไป โดยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะแรกจะเป็นกลุ่มหนีอากาศหนาวมาจากยุโรป สหรัฐ รวมถึงนักธุรกิจ โดยจะเริ่มเดินทางเข้ามาผ่านสนามบินนานาชาติที่เปิดรับเที่ยวบินจากต่างประเทศในขณะนี้ ได้แก่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และภูเก็ต ก่อนกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามชายหาด หรือทะเลเป็นหลัก" นายยุทธศักดิ์กล่าว

ต่างชาติประเดิมบินไทย2.3พัน

ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถือเป็นวันแรกของเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเป็นทางการ ตามนโยบายการเปิดประเทศ 120 วันของรัฐบาล พบว่ามีเที่ยวบินของสายการบินต่างชาติมีนักท่องเที่ยวบินเข้าประเทศไทยวันเดียวกัน โดยออกเดินทางตั้งแต่เวลา 00.05 จากสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบิน NH805 สายการบินฮอลแลนด์แอร์เวย์ ส่วนสายการบินไทยได้ทำการบินเที่ยวบินของเช้าวันเดียวกัน คือ เที่ยวบิน TG 931 จากประเทศฝรั่งเศส ออกจากสนามบินชาร์ล เดอ โกล กรุงปารีส ในเวลา 06.00 น.

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางวันที่ 1 พฤศจิกายน ทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดี การปฏิบัติของผู้โดยสารเป็นไปตามมาตรการทั้งหมด จะมีข้อติดขัดเพียงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นวันแรกทำให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อย แต่หลังจากนั้นขั้นตอนการเข้าเมืองจนถึงการพบตัวแทนจากโรงแรมก็เป็นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ มีเที่ยวบินจากต่างประเทศเดินทางมายังสุวรรณภูมิทั้งหมด 61 เที่ยวบิน อัตราผู้โดยสารประมาณ 3,000 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2,300 คน และชาวไทยที่กลับจากต่างประเทศอีกราว 800 คน ไม่นับรวมกับเที่ยวบินขนส่งสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินจากยุโรปกับเอเชียเป็นหลัก

นายกิตติพงศ์กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ในขั้นแรกเมื่อลงจากเครื่องบินจะต้องผ่านจุดตรวจอุณหภูมิ จากนั้นทำการแสดงเอกสารให้สาธารณสุขตรวจสอบ ทั้งการผ่านระบบการขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้า

ประเทศไทย (ซีไออี) กับคิวอาร์โค้ด ในด้านไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) ประกอบด้วยเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน กรมธรรม์ประกันภัย ผลการตรวจหาเชื้อ RT-PCR ที่อยู่ใน 72 ชั่วโมง เอกสารการจองที่พัก AQ หรือที่พักตามมาตรฐาน SHA+ จากนั้นจึงไปทำการผ่านด่านตรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระ และผ่านศุลกากรไปยังจุดนัดพบ

11เที่ยวบินเข้าภูเก็ตคึกคัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต พร้อมด้วยท่าอากาศยานภูเก็ต ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมต้อนรับเที่ยวบินแรกจากสวีเดนแอร์ไลน์ สายการบิน Edelweiss ที่นำนักท่องเที่ยว 227 คน ด้วยเครื่องบิน Airbus 340 สู่อุทยานภูเก็ต โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาและได้รับวัคซีนครบโดส จะเข้ารับการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และสามารถท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ทันที โดยวันนี้มีเที่ยวบินเข้ามาจังหวัดภูเก็ตกว่า 11 เที่ยวบิน และจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

น.ส.นันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า ได้รับการประสานจาก ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต เรื่องเที่ยวบินดังกล่าว นักท่องเที่ยวจากสวีเดนแอร์ไลน์และประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคยุโรป กำลังให้ความสนใจและเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายในการเดินทางในช่วงฤดูหนาวนี้ ซึ่งการเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน ส่งผลดีเป็นอย่างมากต่อการเลือกตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยว และถือเป็นกลุ่มตลาดคุณภาพและกลุ่มเป้าหมายที่เคยมองเห็นช่องทางท่องเที่ยวในภูเก็ตกว่า 180,000 คน ในปี 2562

เชียงใหม่ลุ้นเปิดเมืองบ้าง

ที่ จ.เชียงใหม่ นางละเอียต นุ่งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว เพราะล่าสุดมีการแถลงจากส่วนกลางว่าเปิดเฉพาะ 4 จังหวัดเท่านั้น เพราะสถานการณ์ค่อนข้างอ่อนไหว และทุกสัปดาห์ก็จะมีการปรับตัวเพิ่มไปเรื่อยๆ วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ จะเปิดได้หรือไม่ต้องมารอดูกันอีกครั้ง

"ถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีข่าวเปิดให้อีก 17 ประเทศ บินเข้ามาท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ทุกอย่างยังมีมาตรการขอย่อยๆมากมาย แต่ทุกอย่างจะค่อยๆ ปรับตัวและปลดล็อกกันไปเรื่อยๆ

(อ่านต่อหน้า 15)

ต่อจากหน้า 7

เปิดปท.

ขณะที่เทรนดตลาดในประเทศจากนี้ไปอยู่ในทิศทางบวก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงภูมิภาคที่น่าจะดีขึ้น ส่วนตลาดต่างประเทศที่อาจจะบินต่อมาจากภูเก็ต กระบี่ จากเดิมที่เรามีสายการบินอินเตอร์เข้ามา 30% ตอนนี้ยังไม่เห็นการเดินทางมา และ 63 ประเทศนั้นมีประเทศไหนบ้างที่มาแล้วเมื่อบินกลับไม่ได้อีกกักตัว" นางละเอียตกล่าว

บินเข้าเกาะสมุย450คน

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ภายในสนามบินสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย พร้อมแพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิ์กานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย และนางสาวณัฐชัชฌ์ ณัฐสุดานิจวิภา ผู้อำนวยการสนามบินนานาชาติเกาะสมุย ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวคนไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบิน ทีจี 5125 ได้นำผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 51 คน บินจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังสนามบินสมุย ซึ่งเป็นเที่ยวบินแรก และวันนี้ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้เพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังเกาะสมุย 12 เที่ยวบิน มีนักท่องเที่ยวเข้าเกาะสมุยทั้งหมด 450 คน

รบ.ปลื้มคนละครึ่งกระตุ้นศก.

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า หลังจากทวิตวันนี้ (1 พฤศจิกายน) กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ตั้งแต่วันที่ 06.00 น. เพื่อเก็บตกผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จที่ผ่านมาจาก 28 ล้านสิทธิ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 119,974 สิทธิ์นั้น ทราบว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ตอนนี้สิทธิ์เต็มครบจำนวนแล้ว โดยผู้ที่ลงทะเบียนในรอบนี้ จะได้รับโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งสิ้น 4,500 บาทต่อคน ส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 อยู่แล้ว จะได้รับเงินเพิ่มอีก 1,500 บาทต่อคนอัตโนมัติในวันที่ 1 พฤศจิกายน เช่นเดียวกัน และสามารถใช้จ่ายในโครงการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขณะนี้มีบริการตู้เติมเดบิต

แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ GRAB LINEMAN และ TRUE FOOD โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริการผ่านแพลตฟอร์มแล้ว กว่า 65,000 ราย

“โครงการคนละครึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ครองใจประชาชนมากที่สุด เพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้ ช่วยยกระดับผู้ประกอบการบริโภค ทำให้ประชาชนมีการวางแผนการใช้จ่ายดีขึ้น ได้รับการตอบรับที่ดี พิสูจน์ได้ว่าประชาชนนำเงินออกมาใช้จ่ายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชน ร้านค้า ได้ประโยชน์ร่วมกันหมด แสดงถึงความสำเร็จของมาตรการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดำเนินการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและความเหมาะสมของโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ในช่วงต้นปี 2565 ต้องดูสถานการณ์อีกครั้ง” นายธนกรกล่าว

ยันผักแพงแค่ช่วงระยะสั้น

นายธนกรกล่าวว่า ได้รับทราบถึงกรณีพืชผักบางชนิดมีการปรับราคาสูงขึ้น เช่น ผักชีคะน่า ผักบุ้งจีน มะเขือเจ้าพระยา ที่ราคาสูงขึ้นขณะเดียวกันผักบางชนิดที่ราคายังทรงตัว เพราะมีผลผลิตรุ่นใหม่ออกมา อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ามาจากปัจจัยระยะสั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีพื้นที่ทำการเกษตรหลายแห่งประสบปัญหาน้ำท่วม ประกอบกับราคาน้ำมันที่ขยับสูงขึ้น ทำให้การขนส่งเพิ่มขึ้นด้วย ขณะนี้น้ำท่วมในหลายพื้นที่กลับมากើบปกติ และหลายหน่วยงานเร่งเข้าไปช่วยเหลือ เยียวยา เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกได้อีกครั้ง รวมทั้งกระทรวงพลังงานได้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลถึงสิ้นเดือนตุลาคม เพื่อช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการภาคขนส่งด้วย ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าผักที่มีราคาปรับสูงขึ้นจะเป็นกลุ่มผักผักขึ้นหลักเป็นผักที่มีความอ่อนไหวต่อน้ำและสภาพอากาศสูง ทำให้ได้รับผลกระทบมาก แต่เป็นผักทดแทนไม่ใช่ผักหลักในการบริโภค เบื้องต้นกรมการค้าภายในได้จัดตรึงนโยบายจากตลาดกลาง เพื่อนำไปจำหน่ายผักในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เชื่อว่าอีกไม่นาน เมื่อสถานการณ์คลี่คลายราคาก็จะกลับเข้าสู่ความสมดุลตามกลไกตลาดอีกครั้ง

คนละครึ่งเก็บตกจองสิทธิเต็มแล้ว

นายพรชัย ชูระเวช ผู้อำนวยการสำนักงาน

เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน กระทรวงการคลังได้เพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 รอบที่ 3 จำนวน 1,500 บาทต่อคน โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบที่ 1 และรอบที่ 2 โดยอัตโนมัติรวมเป็นวงเงินสิทธิที่ได้รับจำนวนทั้งสิ้น 4,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมนี้ นอกจากนี้สิทธิที่คงเหลือกว่า 1.19 แสนสิทธิ ที่กระทรวงการคลังได้นำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ปรากฏว่าประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก ยอดลงทะเบียนเพิ่มจำนวนสิทธิแล้วตั้งแต่วันที่ 09.00 น.

นายพรชัยกล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าข้อมูลการใช้จ่ายล่าสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 25.63 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 119,192 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 60,600 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 58,592 ล้านบาท และข้อมูลการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มแล้วล่าสุด ณ เวลา 08.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 1,004 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 519 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 485 ล้านบาท

หอค้าไม่ซัดนั่งตีตม3ทุ่ม-ห่างโควิด

ที่ไอคอนสยาม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน

นายสนั่นกล่าวว่า เชื่อกันว่าการเปิดเมืองครั้งนี้จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว คาดว่าจากเดือนกันยายนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยไม่ถึง 1 แสนคน จะเพิ่มเป็นเดือนละ 3 แสนคน ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้ “หอการค้าไทยได้เสนอแผนให้ กทม.จัดงานลอยกระทงวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ด้วย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมา” นายสนั่นกล่าว

นายสนั่นกล่าวว่า สำหรับประเด็นการเปิดให้มีการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐาน SHA ถึง 3 ทุ่มนั้น

ช่วงแรกก็อยากให้ใช้มาตรการนี้ไปก่อน โดย กทม.จะมีการประเมินและทบทวนการกำหนดมาตรการเป็นระยะเพราะยังคงมีความเสี่ยงของการแพร่ระบาด

นายสนั่นกล่าวว่า หากเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจมีการพิจารณาขยายเวลาในการดื่มเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กทม.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งทีมเข้าไปตรวจและแนะนำข้อกำหนดให้กับร้านค้า รวมถึงพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว และหอการค้าไทยอยากรณรงค์ให้ผู้ประกอบการมาขอการรับรองมาตรฐาน SHA จาก ททท. และเตรียมมาตรการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมต่อไปด้วย

‘อัศวิน’แยม2สัปดาห์ลุ้นชัย

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวถึงกรณีผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน SHA ได้ถึงเวลา 21.00 น. ว่า แม้ทางสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยขอให้เพิ่มเวลาเป็น 23.00 น. แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกข้อบัญญัติ

“จริงๆ แล้วยากให้เปิดแบบปกติ ธรรมดา แต่ว่าเราค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปดีไหม คือถ้าอะไรถ้ามันเปิดไปทีเดียวเลย การระมัดระวังมันจะน้อยลง ถ้าเราดูจากการประเมินทุก 2 สัปดาห์ กรณีที่เฝ้าดูได้ถึงเวลา 21.00 น. ถ้า 2 สัปดาห์ยังไม่ดีขึ้น เราก็ต้องคิดกันอีกอย่าง แต่ถ้ามันดีขึ้น พี่น้องประชาชน หรือผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดี เราก็อาจจะประเมินอีกทีว่าอาจจะขยายให้อย่างที่เขาคณะกร 1 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมง หรือ 3 ชั่วโมง ผมว่าก้าวอย่างช้าๆ ให้มันมั่นคงดีกว่า ผมฝากไว้เลยว่าช้าแต่มั่นคง” พล.ต.อ.อัศวินกล่าว

เตือนเหลือทิ้ง-เอากลับบ้าน

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า มีคนสอบถามเข้ามาหลายคนว่าหากเวลา 21.00 น.ไปแล้ว จะทำอย่างไรกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้สั่งมา ขอความกรุณาสถานประกอบการถึงเวลา 21.00 น. ยังดื่มไม่หมด ทำอย่างไร ก็เหลือในขวด ปิดฝาเอากลับบ้านไป ถ้าอยู่บ้านโต๊ะทำได้ 2 อย่าง 1.กระดกให้หมดไปเลย 2.เททิ้งไป ไม่ใช่เรื่องยากเลย กระดกไม่หมดก็เททิ้งไปจบ ต้องช่วยกันแล้วเราจะรอดปลอดภัยไปด้วยกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ร้านอาหารที่จะเปิดให้บริการนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เป็นร้านที่ต้องผ่านมาตรฐาน SHA ของการท่องเที่ยว



แห่งประเทศไทย (ททท.) แต่ในส่วนของดับบาร์ คาราโอเกะ ยังไม่ได้เปิดให้บริการใช้หรือไม่ พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า สำหรับร้านอาหารที่เข้าร่วมมาตรฐาน SHA ในขณะนี้ มีประมาณ 1,350 ร้านเศษๆ ก็อยากฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่ทำสถานประกอบการให้มาลงทะเบียนกับ SHA ได้เลย สำหรับดับบาร์ คาราโอเกะต่างๆ รออีกนิดตอนนี้ยังไม่เปิดแน่นอน ในส่วนของกรุงเทพฯ วันนี้จะเริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 16.00 น.เป็นต้นไป ก็จะมีตำรวจ ทหาร กม. สำนักอนามัยจะไปตรวจร่วมกับทั้ง 50 เขต โดยกระจายออกไปตรวจเพื่อไปแนะนำพี่น้องประชาชนว่าเมื่อถึงกำหนดเวลาแล้ว ก็ขอให้เลิกดื่มตามกำหนดเวลา คืออย่าได้ทำให้มันเกินเลย ถ้ามันดีขึ้นเราก็ขยายไปเรื่อยๆ

เมื่อถามต่อว่า ระยะเวลาที่จะเข้าร่วม SHA ของร้านอาหารนั้น ใช้เวลานานหรือไม่ พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า ไม่นาน โดย ททท.จะเป็นผู้ช่วยตรวจสอบ คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้รีบไปลง

สัมมนา "Boost up Thailand" พร้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 3 พฤศจิกายน หนังสือพิมพ์มติชนจัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "Boost Up Thailand 2022" โดยไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทางเพชฌิมเคเบิลทีวี มติชนทีวี โลกทัศน์ และดีท็อกมติชน ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. มีนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "Boost Up ทุนใจไทยใหม่เศรษฐกิจไทย" นายอรุณพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษเรื่อง "พลิกธุรกิจ ผู้เศรษฐกิจหลังโควิด" และตามด้วย นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนทนาพิเศษเรื่อง "มุมมองเอกชน อนาคตธุรกิจ 2022" โดยมี สรกล อดุลยานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้นจะมีเวทีเสวนา เรื่อง "เดินทาง ทะลุโจทย์ประเทศ 2022" มีนายศักดิ์ชัย ถุ่นจิตติกุล รองประธานสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายอนุสรณ์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนา โดย นายบัญชา ชุ่มชัยเวช เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการมองทิศทางเศรษฐกิจไทยทั้งในมุมมองของรัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งเป็นช่วงเวลาท้าทายของประเทศไทย เนื่องจากหลังสถานการณ์โควิด-19 นานาประเทศมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบต่างๆ หลายอย่าง รวมทั้งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากมาย จึงมองกันว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะต้องปรับตัวอย่างมาก ซึ่งหากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีทิศทางเดียวกันในการเดินไปข้างหน้าจะทำให้การฟื้นตัวของประเทศไทยเกิดขึ้นได้เร็ว หนังสือพิมพ์มติชนจึงจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นมา ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างได้เตรียมการพร้อมที่จะดำเนินการในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้แล้ว